

# แก้ปัญหาการแลกบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารด้วยระบบอัจฉริยะ: **VisitorWORKS**



**“ปลอดภัย มั่นใจ รวดเร็ว”**

ด้วยสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาผู้ก่อการร้าย ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สิน และปัญหาการฉ้อโกงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่า องค์กรของท่านมีระบบที่สามารถควบคุม และจัดการกับผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ VisitorWORKS เป็นระบบแลกบัตรเข้า-ออกอาคารอัจฉริยะ ประสิทธิภาพสูง โดยทำหน้าที่แทนระบบการแลกบัตรแบบเก่า ที่ใช้เพียงการจดข้อมูล ผู้มาติดต่อใส่ลงในกระดาษ หรือสมุดบันทึก (manual) ที่มีอยู่เท่านั้น โดยระบบ VisitorWORKS จะเป็นระบบควบคุม และจัดการผู้มาติดต่อ ซึ่งช่วย ประหยัดเวลา และให้ความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานบันทึกการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อได้อย่างง่ายดาย และสมบูรณ์แบบที่สุด

ด้วยระบบของ VisitorWORKS จะช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีขั้นตอนการแลก และคืนบัตรของผู้มาติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถช่วยขจัดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลได้อีกด้วย

## จุดเด่นของระบบ

### ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย ประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน

ใช้งานง่าย และให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ในการผ่านเข้า-ออกอาคาร ซึ่งระบบ VisitorWORKS จะใช้เวลา และขั้นตอนในการดำเนินการน้อย

### ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

สามารถลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลผู้ติดต่อได้ เพราะระบบ VisitorWORKS ใช้บัตรประชาชน และบัตรแสดงตนอื่นๆ ในการดำเนินการ จึงไม่จำเป็นต้องทำการกรอกข้อมูลแบบ manual ทำให้ความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ติดต่อ มีค่าเท่ากับศูนย์

### ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล

ปลอดภัย มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และหมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป

### รองรับการขยายตัว และสามารถติดตั้งระบบหลายจุดได้

ระบบสามารถทำงานแบบ Stand-Alone หรือ ทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายตัว และสามารถติดตั้งจุดรับผู้มาติดต่อในหลายจุดได้

### กำหนดบัญชีดำ และบัญชีเฝ้าระวังได้

ระบบสามารถกำหนดบัญชีดำ และบัญชีเฝ้าระวังของผู้ติดต่อได้ นั่นคือ สามารถระบุ และทำ blacklist ว่าผู้ติดต่อคนใดที่ท่านไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร หรือผู้ติดต่อคนใดเคยก่อปัญหา และจะต้องมีการเฝ้าดูและระวังเป็นพิเศษ

### ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล

ระบบ VisitorWORKS สามารถช่วยลดเวลาในการกรอกข้อมูลได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

- ในกรณีที่ผู้มาติดต่อมีบัตรประชาชนรุ่นที่มีแถบแม่เหล็ก เจ้าหน้าที่สามารถนำบัตรประชาชนผู้ติดต่อไปที่เครื่องอ่านบัตร National ID Card ได้เลย จากนั้น เครื่องจะทำการอ่านข้อมูลหน้าบัตรจากแถบแม่เหล็ก ทั้งหมด เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพถ่าย ฯลฯ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้ติดต่อด้วย
- ในกรณีของชาวต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชนมา ระบบ VisitorWORKS ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้นบัตรอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลของผู้ติดต่อ เช่น Passport หรือใบอนุญาตขับขี่แทนได้ โดยนำบัตรเหล่านั้น ไปเข้าเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงที่ติดตั้งไว้ ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่สแกนบัตรเสร็จเรียบร้อย ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายรวมถึงเวลาเข้า-ออกของผู้ติดต่อก็จะถูกทำการบันทึกไว้ด้วย

**Call Now: 0-2645-1200**

**[www.itworks.co.th](http://www.itworks.co.th)**